
บันทึกการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลบานนอยซุมข้ีเหล็ก 
สมัยประชุมสามัญ  ๓/๒๕๕๕  คร้ังท่ี  ๓ 
วันท่ี  ๒๑  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
รองประธานสภาฯ กลาวเปดการประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ  ๓ / ๒๕๕๕  คร้ังท่ี  ๓  เน่ืองจาก

ประธานสภาตดิธุระไมสามารถเขารวมประชุมได  จึงทําหนาท่ีประธานสภาในการ
ประชุมคร้ังน้ี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
-  ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ ใหเจาหนาท่ีอานรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ  ๓/๒๕๕๕  คร้ังท่ี  ๒                   

วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕   
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสมัยประชุมสามัญ  ๓/๒๕๕๕              

คร้ังท่ี ๒  วันท่ี  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๕   
ท่ีประชุม มีมติรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓ เร่ืองดวน 

-  ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ ญัตติท่ีคางการพิจารณา 
เรื่องที่  ๑  การพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติวาดวยงบประมาณ

รายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖  วาระ  ๒  
ประธานสภาฯ ใหคณะกรรมการรับแปรญัตติชี้แจง 
นายบุญยิ่ง  ดอกรัก ในฐานะท่ีเปนประธานคณะกรรมการรับแปรญัตติขอแจงวาจากท่ีไดมีการประชุม

คณะกรรมการรับแปรญัตติ  เม่ือวันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ไมมีผูใดขอแปรญัตต ิ 
จึงใหคงรางเดิมทุกประการ 

ประธานสภาฯ แตงตั้งคณะกรรมการนับคะแนน  คือ  นายเอนก  ฉิมชาง 
ประธานสภาฯ พิจารณาในวาระท่ี  ๒  ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบใหคงรางเดิมท้ังหมด 
ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๒๒ เสียง 
 ไมเห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  - เสียง 
พักประชุม 
ประธานสภาฯ ตอไปเปนการพิจารณารางขอบัญญัติวาดวยงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  ๒๕๕๖  ในวาระท่ี  ๓   
ปลัด อบต. บานนอยฯ ในวาระท่ี  ๓  จะไมมีการอภิปรายใด  ๆ  นอกจากจะใหความเห็นชอบใหตราเปน

ขอบัญญัติเทาน้ัน 
ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธานสภาฯ แตงตั้งกรรมการนับคะแนน  คือ  นายเอนก  ฉิมชาง 
ประธานสภาฯ ขอมติท่ีประชุมเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติวาดวยงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
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ท่ีประชุม เห็นชอบ  ๒๒ เสียง 
 ไมเห็นชอบ  - เสียง 
 งดออกเสียง  - เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕ ญัตติท่ีเสนอใหม 

เรื่องที่  ๑  การพิจารณาอนุมัติใชเงินเหลือจายดําเนินการโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูที่  ๘  บานคลองแสลงใหม  ตอจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมถึงบานนายสังเวียน  อนลิ  กวาง  ๔.๐๐ 
เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  งบประมาณ  ๘๙,๐๐๐  บาท  
รายละเอียดตามแบบแปลนสวนโยธา อบต. บานนอยซุมข้ีเหล็ก  

ประธานสภาฯ ใหผูเก่ียวของชี้แจง 
นายทศพล จีแจม (ส.อบต.ม. ๘) จากท่ีไดมีการประกาศสอบราคาโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี  ๘  

บานคลองแสลงใหม  ทําใหมีเงินเหลือจากการสอบราคาจํานวน  ๙๘,๐๐๐  บาท  จึง
ขอดําเนินการโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากถนนคอนกรีตเดิมถึง
บานนายสังเวียน  อนลิ  กวาง  ๔.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  ระยะทาง  ๕๐.๐๐  
เมตร   

ประธานสภาฯ ทานใดมีขอสงสัยใหซักถาม 
ประธานสภาฯ ไมมีผูซักถาม  จึงขอมติท่ีประชุมในการพิจารณาอนุมัติใชเงินเหลือจายดําเนินการ

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตอจากถนนคอนกรีตเดิมถึงบานนาย
สังเวียน  อนลิ  กวาง  ๔.๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  ระยะทาง  ๕๐.๐๐  เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนสวนโยธา อบต. บานนอยซุมขี้เหล็ก  งบประมาณ  
๙๘,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ แตงตั้งกรรมการนับคะแนน  คือ  นายเอนก   ฉิมชาง 
ท่ีประชุม อนุมัต ิ  ๒๒     เสียง 
 ไมอนุมัต ิ   -     เสียง 
 งดออกเสียง  -     เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ ญัตติอื่น  ๆ 
ประธานสภาฯ ทานใดมีขอเสนอหรือซักถาม 
นายก อบต. บานนอยฯ จากท่ีไดเขารวมการสัมมนาเร่ืองการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลเปนเทศบาล

ตําบล  ทองถิ่นและประชาชนไดรับประโยชนอยางไร  เม่ือวันท่ี  ๒๐  สิงหาคม  
๒๕๕๕  ณ  จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงนายกแตละแหงก็จะนําปญหาของแตละแหงมาแจง
ในท่ีประชุม  แตสรุปแลวท้ังหมดก็เห็นดวยกับการจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล
เปนเทศบาล 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นายก อบต. บานนอยฯ ในระหวางวันท่ี  ๒๘ – ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ทางวัดศาลเจา  จะดําเนินการ

โครงการกีฬาตานยาเสพติดและสมานฉันท เฉลิมพระเกียรติแมของแผนดิน ประจําป 
๒๕๕๕  ขึ้น  มีการแขงขันตะกรอ  ฟุตบอล  ๗  คน  วอลเลยบอล  และเปตอง  ทาง 
อบต. จะสนับสนุนคาใชจายของถวยรางวัล  เงินรางวัล  และคาจัดสถานท่ี  จํานวน
ท้ังสิ้น  ๒๙,๐๐๐  บาท  และจะมีเงินสนับสนุนจาก ปปส. จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน  
๒๐,๐๐๐   บาท  เงินสนับสนุนจาก ส.ส. จุติ  ไกรฤกษ  และ ส.ว. พิกุลแกว  ไกร
ฤกษ  จํานวน  ๑๕,๐๐๐  บาท   
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ประธานสภาฯ หมูบานเขารวมและจัดสงนักกีฬาเขาแขงขัน อบต. มีคาใชจายอ่ืนอีกหรือไม  

นอกจากคาถวยรางวัล  เงินรางวัล  และคาจัดสถานท่ี 
นายก อบต. บานนอยฯ ตามระเบียบ อบต. เบิกจายไดตามน้ัน 
นายทศพล จีแจม (ส.อบต.ม.๘) อาหารกลางวันทางหมูบานตองเตรียมเองหรือไม 
นายเอนก  ฉิมชาง (ส.อบต.ม.๑๐) ใหทางหมูบานจัดเตรียมอาหารมา 
นายสุดใจ ฤาชา (ส.อบต.ม.๓) ในการจัดการแขงขันกีฬาในชวงน้ีเปนหวงวาวันน้ันฝนจะตกหรือไม  และอยูในชวงท่ี

สมาชิก อบต. หมดวาระแลว ขอใหทุกทานระมัดระวังตัวเองในการวางตัวทํากิจกรรม
ตาง ๆ 

นายบุญจันทร ศรีปจฉิม (ส.อบต.ม.๕) สอบถามชุดกีฬามีใหหรือไม 
ประธานสภาฯ ใหหัวหนาสวนการคลังชี้แจงคาใชจายเก่ียวกับการจัดการแขงขันกีฬา 
หัวหนาสวนการคลัง กรณีท่ี อบต. เปนเจาภาพจัดการแขงขันใหเบิกคาใชจายไดดังน้ี 

- คาเชาและคาเตรียมสนามแขงขัน (ถามี) ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริง 
- คาอุปกรณการแขงขันใหเบิกจายไดเทาท่ีจําเปนและประหยัด 
- คาเบี้ยเลี้ยงเจาหนาท่ีประจําสนาม 
- คาอาหารทําการนอกเวลาของเจาหนาท่ีแขงขันกีฬาหรือนักกรีฑาใหปฏิบัติตาม

ระเบียบการจายเงินคาอาหารทําการนอกเวลา 
- คาตอบแทนกรรมการตัดสิน 
- กรณีแตงตั้งบุคคลภายนอกสังกัด อปท. เปนเจาหนาท่ีประจําสนามหรือ

เจาหนาท่ีอ่ืนท่ีจําเปนในการแขงขันกีฬา ใหเบิกคาตอบแทนในอัตราคนละไม
เกิน ๔๐๐ บาทตอวัน 

- คาใชจายรายการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับการแขงขันกีฬาใหเบิกจายไดเทาท่ีจําเปนและ
ประหยัด 

- คาโลหรือถวยรางวัลหรือของรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการแขงขัน  ชิ้นละไมเกิน  
๑,๕๐๐  บาท 

- เงินหรือของรางวัลท่ีมอบใหผูชนะการแขงขันใหเบิกจายไดไมเกินรอยละ  ๒๕  
ของประมาณการคาใชจายตามโครงการ 

นายก อบต. บานนอยฯ ชุดกีฬาไมสามารถเบิกได  อบต. จะดําเนินการจายตามระเบียบท่ีทางหัวหนาสวนการ
คลังชี้แจง 

นายถนอม พันธุคง (ส.อบต.ม.๖) เร่ืองการแขงขันกีฬาตนสนับสนุนอยูแลว  แตมาตรงกับชวงหมดวาระก็อาจจะมี
ปญหาบาง  สวนหนวยงานผูตัดสินกีฬาจะเปนครูหรือเจาหนาท่ีตํารวจ 

นายชํานาญ ทาแจม (ส.อบต.ม.๔) เสนอใหทําหนังสือขอรับการสนับสนุนคณะกรรมการตัดสินกีฬาไปตามโรงเรียน   
ตาง ๆ 

ปลัด อบต. บานนอยฯ การจัดแขงขันกีฬาในระหวางวันท่ี  ๒๘ – ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๕  จะตรงกับวันท่ี 
อบต. รับสมัครเลือกตั้งสมาชิก อบต. ซ่ึงจะตองมีเจาหนาท่ีอยูรับสมัคร  และเปนเร่ือง
ปกติอยูแลวท่ีเม่ือ อบต. จัดกิจกรรมอะไรก็จะตองมีเสียงสะทอนกลับซ่ึงมีท้ังดีและไม
ดี  จริง ๆ แลวการจัดทําโครงการดังกลาวควรมีการคุยกันกอนท่ีจะจัดทําขอบัญญัติ
งบประมาณ  ซ่ึงตองดูวาอะไรสามารถทําไดอะไรไมสามารถทําได 

วาท่ี ร.ต. สมเกียรติ นามวงษ รองนายกฯ เปนเร่ืองท่ีชินอยูแลวในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ อบต. แลวมีเสียงสะทอนกลับ  
เม่ือ อบต. สนับสนุนแลวใหทางวัดดําเนินการโครงการดังกลาว  และฝากสมาชิกทุก
ทานใหดูแลตัวเองซ่ึงเปนชวงท่ีหมดวาระแลว 

นายก อบต. บานนอยฯ หนังสือขอตัวกรรมการตัดสินกีฬาใหทางพระอาจารยดําเนินการ 
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ประธานสภาฯ การดําเนินการแขงขันกีฬาดังกลาวใหทาง  ๓  ฝาย  คือ  พระอาจารยวัดศาลเจา  

นายก อบต. และกํานันตําบลบานนอยซุมขี้เหล็กไดหารือกันอีกคร้ังหน่ึง 
ประธานสภาฯ ทานใดมีขอเสนอแนะอีกหรือไม  
นายสุดใจ ฤาชา (ส.อบต.ม.๓) อีก  ๒  วัน สมาชิกทุกทานจะหมดวาระ  ขอเตือนทุกทานใหระวังตัวในชวงหาเสียง  

และขออวยพรใหกับทุกทานโชคดี มีความสุข 
นายถนอม พันธุคง (ส.อบต.ม.๖) ในการทํางานรวมกันมา ๔ ป บางคร้ังอาจคุยกันแรงบาง  แตเม่ือออกจากหองประชุม

แลวทุกทานก็เหมือนเดิม  ในสมัยหนาขอใหพวกเราไดกลับมารวมงานกันอีกคร้ัง  
และฝากโครงการตาง ๆ ท่ีจะดําเนินการใหกับผูเก่ียวของดําเนินการตอไป 

ปลัด อบต. บานนอยฯ แจงกําหนดการรับสมัครสมาชิก อบต. ในระหวางวันท่ี  ๒๗ – ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕  
ถาทานใดตองการเบอร ๑ ใหมาถึงสถานท่ีรับสมัครไมเกินเวลา ๐๘.๓๐ น.  เอกสาร
การรับสมัครจะมีบัตรประจําตัวประชาชน  ทะเบียนบาน  รูปถายประมาณ ๑๕ รูป  
และใบรับรองแพทย  เม่ือผูสมัครมาแลวถาตกลงเบอรกันไดไมตองจับสลาก  ถาตก
ลงกันไมไดก็ใหทําการจับสลากซ่ึงจะมีขั้นตอนและวิธีการในระเบียบอยูแลว  สวน
เร่ืองการรายงานคาใชจายในการเลือกตั้งตอ กกต. ใหมีคาใชจายไดไมเกิน  ๓๐,๐๐๐  
บาท  และตองสงรายงานดังกลาวท้ังผูท่ีไดรับเลือกตั้งและผู ท่ีไมไดรับเลือกตั้ง  
รายละเอียดตาง ๆ จะทําหนังสือแจงไปท่ีหมูบานใหประชาสัมพันธอีกคร้ังหน่ึง   

ประธานสภาฯ ใหนายก อบต. กลาวคําอวยพรแกสมาชิก อบต.  
นายก อบต. บานนอยฯ กลาวคําอวยพรและใหขอคิดแกสมาชิก อบต. ถึงการดําเนินการใด ๆ ใหเดินตาม

รอยเทาของพอน่ันก็คือในหลวงของเรา  ถึงแมอาจจะไมไดรับการเลือกตั้งเขามา  แต
ไมวาเราจะเปนใคร เปนอะไร  เราเปนคนไทย  ทําเพ่ือคนในตําบลของเรา  
ผลประโยชนก็จะอยูกับคนในตําบลของเรา  ขอขอบคุณทุกทานท่ีทํางานรวมกันมา
ตลอดระยะเวลา  ๔  ป 

ประธานสภาฯ ใหรองนายก อบต. กลาวคําอวยพรแกสมาชิก อบต.  
วาท่ี ร.ต. สมเกียรติ นามวงษ รองนายกฯ หวังวาทุกทานจะไดกลับเขามารวมงานกันอีก ขอใหทุกทานโชคดี  กลับมาพัฒนา

ตําบลของเราอีกคร้ัง 
ประธานสภาฯ ไมมีทานใดมีขอซักถาม  ขอปดการประชุม 

 
 
 

ปดประชุมเวลา   ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)        ผูจดรายงานการประชุม 
     (นายชิงชัย   ศิริโวหาร) 

 
 
 

(ลงชื่อ)        ผูตรวจรายงานการประชุม 
    (นายดอกรัก  อาจบุง) 


